

# NGÀY HỘI “TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN”

## TRƯỜNG THCS CỎ BI NĂM HỌC 2023-2024

*Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” là hoạt động thường niên của thiếu nhi Việt Nam, thể hiện niềm vui, tự hào của lớp lớp đội viên, thiếu niên về truyền thống vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh.*

Nằm trong chuỗi các hoạt động tháng Thanh niên, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), sáng 26/3, trường THCS Cỏ Bi đã diễn ra Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn”. Ngày hội năm nay được tổ chức đúng vào ngày Thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/2024) trong không khí hân hoan, phấn khởi của hơn 1000 đội viên thiếu niên và 43 Đoàn viên mới của trường thuộc các lớp khối 9.



Thay mặt BTC, đồng chí Bí thư Chi Đoàn: Nguyễn Bích Ngọc đã thông qua nội dung chương trình của Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn”

1. Báo cáo tổng kết các hoạt động chào mừng ngày 26/3
2. Quyết định khen thưởng và điều hành phân trao thưởng.
3. Kết nạp Đoàn cho HS khối 9
4. Trao quà “Xuân yêu thương”
5. Văn nghệ và màn đồng diễn của HS khối 6,7,8 bài nhảy “Tiến bước lên Đoàn – Khi nào mình lớn”.

Sau báo cáo tổng kết các hoạt động chào mừng ngày 26/3 và phần điều hành trao thưởng, em Nguyễn Thu Phương – HS lớp 9A đã thay mặt cho 43 bạn thanh niên đọc lời hứa vào Đoàn.



Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí: Nguyễn Huy Hoàn – Bí thư Đoàn xã Cổ Bi đã đọc quyết định kết nạp và giao nhiệm vụ cho Đoàn viên mới. Đồng thời, đồng chí cũng bày tỏ mong muốn, các em đội viên, thiếu nhi tiếp tục tích cực tham gia các hoạt động thi đua học tập, rèn luyện. Nỗ lực trau dồi đạo đức, nhân cách, lối sống văn hóa; xây dựng tình bạn đẹp, trong sáng, biết đoàn kết, thương yêu và giúp nhau cùng tiến bộ. Tích cực tham gia các hoạt động tập thể, góp phần xây dựng môi trường học đường và cộng đồng, xã hội ngày càng tốt đẹp. Phấn đấu để sớm trở thành người đoàn viên - lớp đoàn viên Lý Tự Trọng; xứng đáng với sự quan tâm, chăm lo, dìu dắt của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.



Trong không khí trang trọng, các em đã được các thầy cô trong Chi bộ Nhà trường, Chi đoàn Thanh niên xã gắn huy hiệu Đoàn trên ngực trái với biểu tượng “Tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên” biểu thị cho sức mạnh, ý chí của thanh niên Việt Nam, tính xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với lời hứa của Đoàn viên mới sau khi được kết nạp, hi vọng rằng các em sẽ mãi giữ vững và phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người Đoàn viên, luôn xung phong, gương mẫu trong mọi lĩnh vực.

Đại diện BGH Nhà trường, BCH Chi Đoàn trường cũng trao tận tay cho đồng chí Hoàn ( Bí thư Đoàn xã Cổ Bi) 5 thùng quà và tiền mặt quyên góp được để mua chăn ấm gửi đến các em HS tại điểm trường Tiểu học Bằng Mạc, xã Nà Pe huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.



Điểm ấn tượng của Ngày hội năm nay là màn đồng diễn của hơn 800 đội viên, thiếu nhi của các lớp khối 6,7 và 8 với bài nhảy: “Tiến bước dưới cờ Đoàn - Khi nào mình lớn” do chính các em tự luyện tập tại nhà. Đây là món quà đặc biệt của các em học sinh nhằm chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hưởng ứng tuần thi đua cao điểm thứ hai của thiếu nhi Việt Nam chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).

Dưới đây là một số hình ảnh

NGÀY HỘI "TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN", NĂM HỌC 2023 - 2024



NGÀY HỘI "TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN", NĂM HỌC 2023 - 2024

